

Số: 300318-4/CV- HAGL Agrico
(Về Giải trình BCTC Hợp nhất Năm 2017
đã kiểm toán)

Gia Lai, ngày 30 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Trước hết, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) kính gửi đến Quý cơ quan lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng.

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Quốc Tế Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HNG) giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam như sau:

I. Chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh giữa Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 được kiểm toán:

ĐVT: Ngân VND

Khoản mục	Kết quả kinh doanh lũy kế từ đầu năm tại BCTC hợp nhất Quý IV/2017	Kết quả kinh doanh tại BCTC hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán	Chênh lệch
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	918.477.856	530.462.649	(388.015.207)

Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đề nghị điều chỉnh các số liệu ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp với các nội dung chi tiết như sau:

- Tăng chi phí tài chính do chênh lệch lãi suất đi vay và cho vay lại của các công ty con 114.345.669 ngàn VND.
- Tăng chi phí chăm sóc vườn cây cao su 85.136.150 ngàn VND.
- Giảm lợi nhuận chưa thực hiện của các công ty nội bộ và công ty liên kết 79.458.144 ngàn VND.
- Tăng chi phí khác do chuyển đổi vườn cây cọ dầu sang trồng cây ăn trái của các công ty con bên Lào 50.281.715 ngàn VND.
- Tăng chi phí trích trước phải trả 49.702.240 ngàn VND.
- Trích dự phòng các khoản phải thu, lỗ từ công ty liên kết, v.v.. 9.091.289 ngàn VND.

Các khoản chênh lệch nêu trên là sai sót kế toán do thiếu sót về chuyên môn của các nhân viên kế toán và do số lượng nghiệp vụ quá nhiều trong khi nhân viên phải cố gắng hoàn thành Báo cáo tài chính quý trong quỹ thời gian cho phép là 30 ngày. Chúng tôi cam kết sẽ rút kinh nghiệm và hạn chế các sai sót tương tự trong tương lai.



II. Điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 chủ yếu liên quan đến nghiệp vụ thanh lý ngành Mía đường:

Ngày 31 tháng 8 năm 2016, Công ty đã bàn giao các chức vụ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Mía đường Hoàng Anh Gia Lai và Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu (“Nhóm công ty Mía đường”) cùng với quyền vận hành, quản lý kinh doanh đối với nhà máy đường, nông trường mía và các tài sản liên quan thuộc Nhóm công ty Mía đường cho một bên thứ ba. Tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Công ty, hai bên đang tiến hành các thủ tục pháp lý để hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Nhóm công ty Mía đường này. Theo đó, Ban Giám đốc Công ty xác định đã chấm dứt toàn bộ quyền kiểm soát đối với Nhóm công ty Mía đường sau ngày 31 tháng 8 năm 2016 và đã sử dụng số liệu của bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 8 năm 2016 và của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán 8 tháng kết thúc cùng ngày của Nhóm công ty Mía đường để hợp nhất vào báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Công ty.

Tuy nhiên đến quý 2 năm 2017, các hồ sơ pháp lý liên quan đến nghiệp vụ chuyển nhượng 100% sở hữu của Công ty tại Nhóm công ty Mía đường cho bên thứ ba mới hoàn tất vào ngày 22 tháng 5 năm 2017. Theo đó, Ban Giám đốc Công ty đã xem xét lại và kết luận rằng Công ty thực sự chấm dứt quyền kiểm soát Nhóm công ty Mía đường kể từ ngày này và đã quyết định điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 các ảnh hưởng của nghiệp vụ này do việc hợp nhất lại báo cáo tài chính của Nhóm công ty Mía đường cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 vào báo cáo tài chính cùng kỳ của Công ty. Theo đó, Công ty cũng đã ghi nhận khoản lãi của nghiệp vụ thanh lý khoản đầu tư này trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Như được trình bày ở trên, sau thời điểm bàn giao các chức vụ quản lý cùng với quyền vận hành, quản lý kinh doanh đối với nhà máy đường, nông trường mía và các tài sản liên quan thuộc Nhóm công ty Mía đường cho một bên thứ ba từ ngày 31 tháng 8 năm 2016, Ban Giám đốc mới của Nhóm công ty Mía đường đã tiến hành thay đổi phương pháp canh tác và cách thức sản xuất kinh doanh trong quý 4 năm 2016. Theo đó, một số tài sản đã được ghi giảm giá trị hoặc xóa sổ ghi vào chi phí làm cho báo cáo tài chính điều chỉnh hồi tố năm 2016 của Nhóm công ty Mía đường lỗ sau thuế TNDN 757 tỷ đồng.

III. Vấn đề cần nhấn mạnh:

Trong báo cáo kiểm toán, kiểm toán viên có nhấn mạnh đến các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty, dựa trên yếu tố nợ ngắn hạn của Tập đoàn vượt quá tài sản ngắn hạn là 2.184.583.362 ngàn VND và đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu.

Công ty đang trong quá trình cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng đầu tư mạnh vào mảng cây ăn trái và tham gia vào chuỗi giá toàn cầu bằng các kênh xuất khẩu trực tiếp sang các thị trường lớn, củng cố mảng cao su. Ngoài ra, Công ty cũng đang xúc tiến nghiệp vụ phát hành chứng khoán để huy động vốn nhằm giải quyết khó khăn về thanh khoản. Công ty cũng đang bàn bạc với các ngân hàng có liên quan để điều chỉnh các điều khoản ràng buộc trong các hợp đồng tín dụng không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Vì vậy, chúng tôi tin rằng Công ty sẽ vượt qua khó khăn và chúng tôi tiếp tục lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục.

Trên đây là các giải trình của Công ty về Báo cáo tài chính hợp nhất Năm 2017 được kiểm toán.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
HOÀNG ANH GIA LAI
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VÕ THỊ MỸ HẠNH

